



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
เรื่อง ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม มีความประสงค์จะจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาด 81 – 100 คน (สถ.ศพต.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม กว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) งบประมาณ 2,274,000.-บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดพันสี่พันบาทถ้วน) โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาากลางของงานจ้างในการประมูลราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,615,500.- บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

มีสิทธิยื่นขอเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้เสียสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมและต้อง ไม่เป็นผู้ผลิตประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน กับงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในสัญญาเดียว มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,023,300 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา(ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ซึ่งได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง 11.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้าง โดยตลอดแล้ว จะมาแต่แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น.

ถึงเวลา...

ถึงเวลา ๑1.0๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบาง
ขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จะแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะตนทางไปรษณีย์ตอบรับ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558

กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นซองเสนอราคาประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13
มีนาคม 2558 เวลา 10.30 - 11.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ งาน
พัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ในราคา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ตั้งแต่วันที่
ต้นไป ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โทรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th www.bannikhom.go.th เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.bannikhom.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

๐-๗๕80-9293 โทรสาร ๐-๗๕80-9293 ในวันและเวลาดราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8

(นายสุพจน์ พดการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม